

“MoboMarket” อัปเดตครั้งใหญ่ เข้าถึงและใช้งาน ง่ายขึ้น

“MoboMarket” อัปเดตครั้งใหญ่ เข้าถึงและใช้งานง่ายขึ้น

กรุงเทพฯ, 12 ตุลาคม 2558 – “โมโบมาร์เก็ต” (MoboMarket) หนึ่งในตลาดแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก คลิกที่นี่ มาพร้อมคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาแอปพลิเคชันที่ถูกต้องในวิธีที่สะดวก ง่ายดายมากขึ้น ด้วยการคัดสรรและนำเสนอ เกม แอปฟรี! ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 500,000 รายการ ในครั้งนี้ได้ทำการอัปเดตเวอร์ชันครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและคอนเทนต์ยอดเยี่ยมใหม่ๆ มากมาย เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกสนุกสนานไปกับการค้นหาแอปที่ชื่นชอบ

ทางทีมงานและนักวิจัยพยายามพัฒนาที่จะทำให้ “โมโบมาร์เก็ต” (MoboMarket) ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในตลอดระยะเวลาได้มีการวิจัยและพิจารณาเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของตลาดแอปพลิเคชัน ทำให้ค้นพบความต้องการ และได้เพิ่มเติมคุณสมบัติให้ “โมโบมาร์เก็ต” โดดเด่นเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ดังนี้

“User Interface (UI) รูปแบบใหม่” การปรับโฉมรูปแบบ UI ใหม่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งแต่ละส่วนของ MoboMarket จะมีความทันสมัย และสวยงามมากขึ้น

“ระบบบัญชีและการสะสมแต้ม” ด้วยระบบบัญชีและการสะสมแต้มทำให้ผู้ใช้สามารถเป็นเจ้าของบัญชีส่วนตัว การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และการสะสมแต้มเพื่อไว้แลกของรางวัลสุดพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้รู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับ MoboMarket ได้มากยิ่งขึ้น

“ฟอรัมสำหรับกลุ่มผู้ใช้” เพิ่มฟอรัมหรือบอร์ดสำหรับชุมชนผู้ใช้งาน เพื่อให้เป็นสถานที่อันยอดเยี่ยมในการค้นหาแอปสนุกๆ ใหม่ๆ และยังเป็นช่องทางสำหรับคอกเกมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมที่ชื่นชอบ

“เพิ่มเนื้อหาที่ตอบโต้และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้มากขึ้น” โดยการอัปเดตครั้งนี้จะมีเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจาก เกม แอป และวอลเปเปอร์คุณภาพสูงแล้ว ยังมีความน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายที่รอให้คุณได้เข้าไปค้นหาอีกด้วย

“โมโบมาร์เก็ต” (MoboMarket) เป็นศูนย์รวมแอปพลิเคชันที่ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด คลิกที่นี่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

###

เกี่ยวกับไปตู้

Baidu, Inc. เป็นผู้นำด้านการให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตภาษาจีน และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือที่ได้รับรางวัล ในฐานะที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสื่อ นั้น ไปตู้ มีเป้าหมายที่จะนำเสนอแนวทางที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่สืบค้นข้อมูลออนไลน์ และยังให้บริการแพลตฟอร์มเปี่ยมประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจต่างๆเพื่อการเข้าถึงลูกค้าในอนาคตอีกด้วย ปัจจุบันนี้หุ้น ADS ของไปตู้ได้เข้าสู่ตลาด NASDAQ Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ "BIDU" หุ้นสามัญ คลาส A ของไปตู้แต่ละหุ้นแทนโดยหุ้น ADS จำนวน 10 หุ้น

###

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: